
การประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 

ในวันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  2565 เวลา  10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ    

_________________________ 
 

 

ผู้มาประชุม 
1. นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ประธานสภาเทศบาล  
2. นายวิชาญ  ศรีสัญญา รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายยงยุทธ  หลีลว้นฐิติกุล สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายเดช  ทับเณร  สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายฐากร  นิรุชบวรทัต สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายมาโนช  แป้นน้อย สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายบุญหลง  สนลอย สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายทัศนวัต  มากระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายจิรายุส  สมจินดา สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายมนัส  รักดี  เลขานุการสภาเทศบาล  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายมนัส  ใจเจน นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ  
๒. นายนิพนธ์  สุพัฒนโกศล  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายวรวัฒน ์ น้อยโสภา รองนายกเทศมนตรี  
๔. นางสาวธิดาทิพย์  เลิศชุติมากุล เลขานุการนายกเทศมนตรี  
5. นายสมศักดิ์  ตันเจริญ ปลัดเทศบาลต าบลกระจับ  
6. นายสุรชัย  อุดมวิฑิต ผู้อ านวยการกองช่าง  
7. นายนิกร   ศรีพุทธโธ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
8. นางสาวอารียา  พิทักษ์ภากร ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
9. นางสาวจันทกานต์  ศรีจ ารูญ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
10. นางสาวสุภาพร  กันเกลา ผู้อ านวยการกองคลัง  
11. นางสาววชัรพิมพ์  อนันทภิรมย์สุข หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
12. นางสาวสุนิศา   พุทธา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
13. นางสาวฉัตรลดา  สินธพ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
14. นายขจรศักดิ์  พวงแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
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เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
 

เมื่อถึงก าหนดเวลา  10.00  น. เลขานุการสภาได้ตรวจสอบการลงชื่อของสมาชิกสภา
ที่มาประชุมครบองค์ประชุมแล้วจึงเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 

 

นายมนัส  รักดี -  เชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และประจ าที่ประธานสภา  
เลขานุการสภาฯ  เพ่ือด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  
  ประจ าปี 2565  ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
   
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  - ไม่มี - 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   
 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2565 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์      ตามท่ีสภาเทศบาลฯ  ได้มีหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯพร้อมจัดส่งสรุปรายงาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 

23  สิงหาคม 2565 จ านวน 1 ชุด  ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจดูรายงานการ
ประชุม หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม ขอเชิญครับ  

 
 

นายมาโนช  แป้นน้อย        เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอแก้ไขถ้อยค าในรายงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล การประชุม หน้า 15 ที่ผมได้สอบถามเรื่องตัดหญ้าซอยบ้านช่างเดชครับ  ขอให้แก้ไข

ถ้อยค าจากซอยโรงฟูกเป็นซอยโรงธูปครับ ขอบคุณครับ 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม อีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 

 หากไม่มีท่านใด  ขอแก้ไขถ้อยค า จึงขอมติที่ประชุมรบัรอง รายงานการประชุมสภา 
 เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2565 
   โปรดยกมือ 
 
 

นายมนัส  รักดี  สมาชิกสภาเทศบาล มีมติ   
เลขานุการสภาเทศบาล  รบัรองรายงานการประชุม    .......12........  เสียง 
                 ไม่รับรองรายงานการประชุม  .........-.......... เสียง 

 งดออกเสียง             .........-..........   เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติยกเลิกกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อปรับปรุงอาคาร 
 ส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคารส านักงาน  
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล                    

 

นายมนัส  ใจเจน   เรียน    ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรี กระจับ ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือปรับปรุงอาคาร

ส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคารส านักงาน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ติดตั้งประตู              
เปิด - ปิด อัตโนมัติ  จ านวน 2 ชุด  จัดท าเคาท์เตอร์ ส าหรับบริการให้กับประชาชน 
พร้อมจัดซื้อชุดเก้าอ้ีพักคอย จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง ในคราวประชุมสภาเทศบาล
ต าบลกระจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 23  
สิงหาคม  2565  นั้น 

 

        เทศบาลต าบลกระจับ มีความประสงค์ขอยกเลิกกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน  ในการด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

 หลักการ 
         ขออนุมัติยกเลิกกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคารส านักงาน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ติดตั้ งประตู            
เปิด - ปิด อัตโนมัติ  จ านวน 2 ชุด จัดท าเคาท์เตอร์ ส าหรับบริการให้กับประชาชน 
พร้อมจัดซื้อชุดเก้าอ้ีพักคอย จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง   

 

 เหตุผล 
         เนื่องจากส านักปลัดเทศบาลยังมิได้โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงอาคารส านักงานชั้น
ล่าง ภายในอาคารส านักงาน  ส าหรับแจ้งวัตถุประสงค์ของประชาชนที่มารับบริการและ
การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 

 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์    มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกขอเชิญ  หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      ประสงค์จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติยกเลิกกันเงินไว้เบิก

ตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือปรับปรุงอาคารส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคาร
ส านักงาน ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอ   โปรดยกมือ   

 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภาเทศบาล  มีมติอนุมัติยกเลิกกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน...12...เสียง  
เลขานุการสภาเทศบาล  ไม่อนุมัติ   .........-..........     เสียง 
 งดออกเสียง  .........-..........     เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  ใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 (โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคารส านักงานฯ) 

 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล         
 

นายมนัส  ใจเจน   เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามท่ีงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของเทศบาลต าบลกระจับ  ได้อนุมัติ และประกาศ 

ใช้แล้ว  นั้น 
 

                 ส านักปลัดเทศบาล  มีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม - โอนลด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

   หลักการ 
 

         ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ โอนเพ่ิม - โอนลด  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
 งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ตั้งไว้จ านวน  4,920,120 บาท โอนลดไปแล้ว 1,058,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 401,545 บาท   
   ขอโอนลดครั้งนี้   100,000  บาท 
 เงินเพ่ิมต่างๆของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ตั้งไว้จ านวน    151,200   บาท     โอนเพิ่ม   15,400   บาท     โอนลดไปแล้ว      60,200   บาท 
 คงเหลือก่อนโอน  18,200  บาท    ขอโอนลดครั้งนี้    11,000  บาท 
 

 เงินประจ าต าแหน่ง 
 ตั้งไว้จ านวน  229,200  บาท  โอนลดไปแล้ว  50,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน  34,823  บาท 
       ขอโอนลดครั้งนี้    22,000  บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 ตั้งไว้จ านวน   937,100   บาท    โอนเพิ่ม   15,400  บาท   โอนลดไปแล้ว    60,200  บาท   
 คงเหลือก่อนโอน   87,210.32   บาท    ขอโอนลดครั้งนี้     9,000  บาท 
 
 

 งบบุคลากร/ค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ตั้งไว้จ านวน    5,000    บาท      คงเหลือก่อนโอน  5,000  บาท   ขอโอนลดครั้งนี้    4,000  บาท 
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 งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 ต้ังไว้จ านวน  150,000   บาท    โอนเพิ่ม  200,000  บาท      โอนลดไปแล้ว  20,000  บาท  
 คงเหลือก่อนโอน   50,285.05   บาท    ขอโอนลดครั้งนี้   50,000  บาท 
   

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันส าคัญของชาติ 
 ตั้งไว้จ านวน   300,000   บาท  โอนเพิ่ม   20,000   บาท  คงเหลือก่อนโอน  5,272   บาท    
    ขอโอนลดครั้งนี้   5,000  บาท 
 

 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ตั้งไว้จ านวน   300,000    บาท   โอนเพิ่ม   30,000   บาท  คงเหลือก่อนโอน 14,305.38  บาท  
     ขอโอนลดครั้งนี้  10,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก 
 สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 ตั้งไว้จ านวน   100,000    บาท     โอนเพิ่ม   300,000    บาท    โอนลดไปแล้ว   35,000   บาท 
 คงเหลือก่อนโอน  14,758   บาท    ขอโอนลดครั้งนี้  14,000  บาท 
 

 - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 ตั้งไว้จ านวน    20,000   บาท    คงเหลือก่อนโอน  20,000 บาท   ขอโอนลดครั้งนี้  19,000  บาท 
 

 - โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
 ตั้งไว้จ านวน     5,000   บาท     คงเหลือก่อนโอน  3,855  บาท    ขอโอนลดครั้งนี้   3,000  บาท 
 
 

 งบด าเนินงาน/ค่าวัสดุ 
 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 ตั้งไว้จ านวน 30,000  บาท   คงเหลือก่อนโอน  22,400  บาท ขอโอนลดครั้งนี้  20,000  บาท 
 

 วัสดุอื่น 
 ตั้งไว้จ านวน  5,000  บาท คงเหลือก่อนโอน  5,000   บาท   ขอโอนลดครั้งนี้   3,000  บาท 
 
 
 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 งบบุคลากร/เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ตั้งไว้จ านวน  397,000   บาท    คงเหลือก่อนโอน   37,300  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้   4,000  บาท 
 
 

 งบด าเนินงาน/ค่าตอบแทน 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 ตั้งไว้จ านวน   40,000   บาท    คงเหลือก่อนโอน  6,510  บาท    ขอโอนลดครั้งนี้   6,000  บาท 
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 งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ตั้งไว้จ านวน  10,000   บาท    คงเหลือก่อนโอน   10,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้   9,000  บาท 
 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 งบบุคลกร/เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 ตั้งไว้จ านวน  1,060,000   บาท    โอนลดไปแล้ว  453,500  บาท   คงเหลือก่อนโอน  49,610  บาท    
    ขอโอนลดครั้งนี้  4,000  บาท 

 

 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
 ตั้งไว้จ านวน  60,000   บาท   คงเหลือก่อนโอน  13,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  7,000  บาท 
 

 งบด าเนินงาน/ค่าวัสดุ 
 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 ตั้งไว้จ านวน  30,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน  30,000  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  26,000  บาท 
 
 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 ตั้งไว้จ านวน  30,000  บาท  โอนเพิ่ม 60,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน   22,385  บาท 
       ขอโอนลดครั้งนี้   22,000  บาท 
 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 ตั้งไว้จ านวน   35,000  บาท     คงเหลือก่อนโอน 9,737.30  บาท ขอโอนลดครั้งนี้  9,000  บาท 
 
 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 ตั้งไว้จ านวน   10,000   บาท   คงเหลือก่อนโอน  10,000  บาท   ขอโอนลดครั้งนี้  7,000 บาท 
 

 วัสดุอื่น 
 ตั้งไว้จ านวน   30,000   บาท   คงเหลือก่อนโอน  26,580  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  22,000  บาท 

 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 
 ตั้งไว้จ านวน  50,000   บาท     โอนเพิ่ม    318,800  บาท    คงเหลือก่อนโอน  20,580  บาท    
    ขอโอนลดครั้งนี้  20,000  บาท 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
 ตั้งไว้จ านวน  70,000  บาท  โอนลดไปแล้ว  50,000  บาท   คงเหลือก่อนโอน   20,000  บาท    
    ขอโอนลดครั้งนี้   19,000  บาท 
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 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 งบด าเนินงาน/ค่าใช้สอย 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ 
 - โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ตั้งไว้จ านวน  100,000   บาท   โอนเพิ่ม   50,000   บาท    คงเหลือก่อนโอน  27,760  บาท 
          ขอโอนลดครั้งนี้  27,000  บาท 
 - โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน 
 ตั้งไว้จ านวน    20,000  บาท      คงเหลือก่อนโอน  20,000  บาท ขอโอนลดครั้งนี้  19,000  บาท 
 

 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ตั้งไว้จ านวน   30,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน  30,000  บาท   ขอโอนลดครั้งนี้  29,000 บาท 
 

     รวมขอโอนลด  เป็นเงินทั้งสิ้น  500,000.-  บาท   
 
 

   โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

- ปรับปรุงอาคารส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคารส านักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. 
ติดตั้งประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ  จ านวน 2 ชุด  จัดท าเคาท์เตอร์ ส าหรับบริการให้กับ
ประชาชน พร้อมจัดซื้อชุดเก้าอ้ีพักคอย จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) เป็นเงินจ านวน  500,000 บาท 

 

                               รวมขอโอนเพิ่ม  เป็นเงินทั้งสิ้น  500,000.-  บาท   
              

  เหตุผล 
       เทศบาลต าบลกระจับ  มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงอาคารส านักงานชั้นล่างเพ่ือ
บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายในการมาติดต่อราชการ จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนเพิ่ม - โอนลด  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตามรายการข้างต้น ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
หมวด  4 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน  โดยการเพ่ิม - โอนลด       
ที่ท าให้ลักษณะประมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกระจับ พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์     มีสมาชิกท่านใด  ประสงค์จะอภิปรายอีกขอเชิญ   หากไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล      ประสงค์จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด            
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (ปรับปรุงอาคารส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคารส านักงาน) 
ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอโปรดยกมือ   
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นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้โอนเงินไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่.......12......เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไม่อนุมัติ   ..........-..........      เสียง 
                 งดออกเสียง  ..........-..........      เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
 (โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคารส านักงานฯ) 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล      
 

นายมนัส  ใจเจน   เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามที่งบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลกระจับได้อนุมัติประกาศใช้แล้ว              

แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลฯไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ทันภายในปีงบประมาณผู้บริหารท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 หลักการ 
         ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณียังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันรวมงบประมาณ จ านวน  500 ,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียด  
ดังนี้ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน/หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ปรับปรุงอาคารส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคารส านักงาน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. 
ติดตั้งประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ  จ านวน 2 ชุด  จัดท าเคาท์เตอร์ ส าหรับบริการให้กับ
ประชาชน พร้อมจัดซื้อชุดเก้าอ้ีพักคอย จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ที่นั่ง (ตามแบบแปลน
เทศบาล) 

                                                                                 เหตุผล 
    เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลฯไม่สามารถด าเนินการ

จัดซื้อ/จัดจ้างและเบิกจ่ายได้ทัน ซึ่งเทศบาลฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน           
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

             ดังนั้น  ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ  
กันเงินไว้เบิกตัดปี  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งสิ้น  1 โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  
500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาล ฯ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์     มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล     จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้อนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณี

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (โครางการปรับปรุงอาคารส านักงานชั้นล่าง ภายในอาคาร
ส านักงาน)  ตามที่ผู้บริหารเทศบาลเสนอ   โปรดยกมือ   

 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน.......12......เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไม่อนุมัติ   .........-..........     เสียง 
                 งดออกเสียง  .........-..........     เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
 (จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจ าที่ ขนาด 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)   

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล      
 

นายมนัส  ใจเจน         เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน  ตามที่งบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลกระจับได้อนุมัติประกาศใช้แล้ว  

แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลฯไม่สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ทันภายในปีงบประมาณผู้บริหารท้องถิ่น  จึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 

                     หลักการ 
      ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ กันเงินไว้เบิกตัดปี กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
รวมงบประมาณ จ านวน  67 ,600  บาท  (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียด  ดังนี้ 

 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             งบลงทุน 
              ค่าครุภัณฑ ์
                ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

- จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจ าที่ ขนาด 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   
จ านวน  1  ชุด  เป็นเงินจ านวน  67,600  บาท  

                                                       เหตุผล 
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลฯไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ/

จัดจ้างและเบิกจ่ายได้ทัน ซึ่งเทศบาลฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน           
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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        ดังนั้น  ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ  
กันเงินไว้เบิกตัดปี  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งสิ้น  1 โครงการ เป็นจ านวนเงิน  
67,600 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 

                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาล ฯ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์     มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล     จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้อนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีกรณี

ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดประจ าที่ ขนาด 40 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด)  จ านวน  1  ชุด  ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอ โปรดยกมือ   

 
 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน.......12......เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไม่อนุมัติ   ........-...........     เสียง 
               งดออกเสียง  ........-...........     เสยีง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
 (จัดซื้อรถกระเช้า 6 ล้อเล็ก แบบบังคับทั้งบนและล่าง  จ านวน 1 คัน)   

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล      
 
นายมนัส  ใจเจน      เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน   ตามที่สภาเทศบาลต าบล 
นายกเทศมนตรี กระจับ เมื่อคราวสมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  3  ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  10  

กันยายน 2564  ได้อนุมัติให้กันเงินตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จัดซื้อรถกระเช้า 6 
ล้อเล็ก แบบบังคับทั้งบนและล่าง จ านวน 1 คัน ของเทศบาลต าบลกระจับได้อนุมัติ
ประกาศใช้แล้ว แต่เนื่องจากขณะนี้เป็นระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลฯไม่
สามารถด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ทันภายในปีงบประมาณผู้บริหารท้องถิ่น จึง
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

                              หลักการ 
    ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ ขยายเวลาจ่ายเงินไว้เบิกตัดปี กรณียัง

ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ จ านวน  2 ,200,000  บาท  (สองล้านสองแสนบาท
ถ้วน) โดยแยกรายละเอียด  ดังนี้ 

                     กองช่าง   
              แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง 
              งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์       จ านวน   2,200,000  บาท 
                     ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                   จ านวน   2,200,000  บาท 
              - จัดซื้อรถกระเช้า 6 ล้อเล็ก แบบบังคับทั้งบนและล่าง  จ านวน 1 คัน   
 เป็นเงิน 2,200,000 บาท 
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                          เหตุผล 
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ  ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและเบิกจ่ายได้

ทันแต่เทศบาล ฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ  รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 (วรรค 
2) ก าหนดว่า  “ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้อนุญาตขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 
หรือกรณีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นและแต่กรณี ” 

 

        กรณีเมื่อสิ้นปีสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  

 

        ดังนั้น  ผู้บริหารท้องถิ่น  จึงเสนอญัตติขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลกระจับ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ เบิกตัดปี  กรณี ยั งไม่ ได้ก่อหนี้ ผูกพัน เป็นจ านวนเงิน  
2,200,000.-  บาท  ( สองล้านสองแสนบาทถ้วน ) 

 

                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาล ฯ  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์     มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญ   หากไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ 
ประธานสภาเทศบาล     จะอภิปราย ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 

ไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (จัดซื้อรถกระเช้า 6 ล้อเล็ก แบบบังคับทั้งบนและล่าง  
จ านวน 1 คัน)  ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลเสนอ โปรดยกมือ   

 
 

นายมนัส  รักดี   สมาชิกสภามีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกตัดปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน....12...เสียง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไม่อนุมัติ   .........-.........     เสียง 
               งดออกเสียง  .........-.........     เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะในเรื่องใดอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญ ท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย  เชิญครับ 
 
นายมาโนช  แป้นน้อย               เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ ผมมีเรื่องจะปรึกษาท่านประธานสภาฯ และคณะผู้บริหาร เรื่องความ

เดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องการถมดินบ้านนายอ านาจ แป้นน้อย ยังไม่ได้รับการแก้ไข
เลยครับ และได้ร้องเรียนไปยังผู้รับเหมาและเจ้าของที่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข โทร
ประสานติดต่อไปทั้งผู้รับเหมาและเจ้าของที่คือคุณเอ็ม ผู้รับเหมาการก่อสร้าง ขอฝากให้
ท่านประธานสภาฯ ฝากถึงคณะผู้บริหารให้ช่วยติดตามให้ด้วยครับ เพราะชาวบ้าน
เดือดร้อน ท่านดูภาพที่มอบให้ท่านประธานสภาฯ ได้ครับตอนนี้เป็นดินเลนครับ ขอฝาก 
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 ด้วยครับ เรื่องที่ 2 เรื่องถมที่ซอย 33 บริเวณร้านของเก่า ชาวบ้านข้างเคียงเดือดร้อน
เนื่องจากมีดินเลนไหลลงไป ซึ่งเป็นเลนและลูกรังขอฝากให้ทางช่างไปส ารวจดูด้วยครับ
และจะด าเนินการแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ขอฝากอีกเรื่อง ซอย 16 ขอฝากเรื่องหินคลุก            
ลงไหล่ถนนเป็นหลุมเยอะและมีน้ าขัง ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน นายกฯชี้แจงการอภิปรายของท่าน สท.มาโนช แป้นน้อย ครับ 
   เชิญครับ 
 

นายมนัส  ใจเจน   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอชี้แจงกรณีของ 
นายกเทศมนตรีฯ ท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณที่ ได้น าความเดือดร้อนของ

ประชาชนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนโยบายหลักของผมที่ต้องด าเนินการแก้ไขให้กับประชาชน 
ต้องขอขอบคุณที่ได้น ามาเสนอซึ่งผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้มอบให้ท่านปลัดเทศบาล 
รวมถึงทางกองช่างได้เรียกผู้ประกอบการมาท าความเข้าใจและแก้ไขและจะให้ทางท่าน
รองนายกฯ รองวรวัฒน์  น้อยโสภา  ได้น าเสนอและอภิปรายให้ท่านทราบ เพราะผมได้
มอบหมายให้ติดต่อกับทางผู้ประกอบการที่มาท าการถมดินบริเวณที่ท่าน สท.มาโนช             
ได้น าเสนอเม่ือสักครู่ครับ  

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ และขอเชิญท่านรองวรวัฒน์  น้อยโสภา รองนายกฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ      
 
นายวรวัฒน์  น้อยโสภา      เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี ผมขอชี้แจงกรณีที่ท่าน สท.มาโนช แป้นน้อย ได้อภิปรายครับว่าในกรณีการถมดิน              

ผมได้ติดต่อกับผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้วครับ และทางผู้รับเหมาจะเข้า
มาด าเนินการแก้ไขตามที่เทศบาลฯแจ้ง และตอนนี้อยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาทางเข้า          
มาประสานกับทางกองช่างซึ่งทางผู้รับเหมาพร้อมที่จะรับผิดชอบและจะรีบเข้ามา
ด าเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงครับ ขอบคุณครับ 

  

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์           ขอให้ผู้รับเหมารีบเข้ามาด าเนินการด้วยครับ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนแล้วจะกลาย 
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นปัญหาซ้ าซากชาวบ้านล าบากมากครับซอย 33 ตามที่ท่าน สท.มาโนช แป้นน้อย 

แจ้งมาครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ ขอเชิญ ท่านสท. ยงยุทธ  
หลีล้วนฐิติกุล เชิญครับ 

 

นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล      เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมมีเรื่องฝาท่อ ซอย 11 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้เกิดแตกร้าวหลายที่จึงอยากชี้แจงให้ท่านประธานฯได้เรียนไปยังคณะผู้บริหาร               

ได้ทราบว่าบริเวณกลางซอยตรงข้ามกับซอย 11/2 เกิดการแตกและมีความช ารุด               
และเพ่ิงจะได้ทราบเมื่อเช้านี้  เนื่องจากน าพลั่วไปเปิดดูว่าท าไมหญ้าถึงขึ้นเยอะเลย          
ได้เห็นว่าฝาท่อพุ ปูนกร่อน จึงอยากให้คณะผู้บริหารช่วยด าเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 
เพราะกลัวว่าประชาชนที่ผ่านไปมาจะเกิดอุบัติเหตุครับ ขอบคุณครับ 
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ฐากร  นิรุชบวรทัต  เชิญครับ 
 
นายฐากร  นิรุชบวรทัต           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ตอนนี้ได้รับการร้องเรียนจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล ชาวบ้านหลายที่จากชุมชนเกี่ยวกับเรื่องน้ าท่วมเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมฝนตก      

ซึ่งฝนตกมาเป็นระยะเวลาหลายวัน ผมจึงอยากฝากท่านประธานสภาฯถึงคณะผู้บริหาร
ช่วยก ากับดูแลเรื่องนี้ฝากถึงท่านผู้บริหารและยังมีเรื่ องของทางท่านประธานชุมชน 
ประธานอรชร อินทร์หอม ที่ได้แจ้งมาว่าน้ าเข้าบ้านขอฝากท่านผู้บริหารให้ช่วยแก้ไข   
โดยด่วนครับ ขอฝากท่านประธานสภาฯ ครับขอบคุณครับ 

 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.ฐากร  นิรุชบวรทัต  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.เดช  ทับเณร  เชิญครับ 
 
นายเดช ทับเณร           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอชมเชย  เรื่องท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกฯ ท่านปลัดและทางกองช่าง ที่ได้เปิดทางน้ าบริเวณปลวกทอง น่าจะตัน           

มานานแล้วและเมื่อ 2 วันได้ไปเปิดทางน้ าซึ่งได้ผลพอสมควรผมจึงขอชมเชยท่านนายก
ฯ ที่ได้มอบหมายให้ไปด าเนินการได้รวดเร็วทันใจ และเรื่องต้นไม้ล้มขวางคลองบางตาล 
บริเวณซอย 4/2 ซึ่งผมดูแล้วไม่ได้ขวางทางมากแต่ก็ขอฝากท่านช่วยพิจารณาช่วยเหลือ            
ตามสมควรครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.เดช  ทับเณร  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ณัฐกานต์  ด่านกิตติ  เชิญครับ 
 

สท.ณัฐกานต์  ด่านกิตต ิ        เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกทุกท่าน ขอแจ้งเรื่องของไฟฟ้าเกาะกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล ถนนดับมาเป็นเดือนแล้ว และได้ด าเนินการโทรประสานไปยังแขวงการทางแต่ยังไม่มีใคร

มาด าเนินการแก้ไขหรือตรวจสอบให้ ซึ่งจุดที่ดับบริเวณสามแยกกระจับถึงทางเข้า           
ซอย 8 บึงกระจับ ขอฝากท่านประธานฯ แจ้งไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยประสานไปยัง
แขวงฯ  ให้ด้วยค่ะ เพราะดับเป็นระยะเวลานานแล้ว ขอบคุณค่ะ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.ณัฐกานต์  ด่านกิตติ  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.บุญหลง  สนลอย  เชิญครับ 
 

นายบุญหลง  สนลอย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอชมเชยท่านนายกฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล และท่านปลัดฯ ท่านรองนายกฯ ที่ได้ลงพ้ืนที่ไปดูการขุดลอกคลองให้กับชาวบ้าน                

ซึ่งขยะท่ีอุดตันบริเวณปากท่อซึ่งทางท่านนายกฯก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการลากซ่ึงผม
มองว่าทุกที่เราควรท าแบบนั้นครับเวลาเราลอกคลองแล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็นดินที่ค้างอยู่
บริเวณปากท่อพอด าเนินการน้ ายุบลงเยอะและไหลแรงชาวบ้านได้ฝากขอบคุณมาครับ 
และอีกเรื่องผมขอสอบถามเรื่องซอย 25 ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ               
ซึ่งชาวบ้านได้สอบถามมาว่าขอให้ไปลงนานแล้วครับ ขอบคุณมากครับ 
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นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.บุญหลง  สนลอย  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ทัศนวัต  มากระจันทร์  เชิญครับ 
 

นายทัศนวัต  มากระจันทร ์        เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอชมเชยท่านนายกฯ ที่ดูTikTok และได้น าวิธีการลอกท่อน ามาใช้ท าให้ซอย 28 

เมื่อก่อนน้ าเคยท่วมขังเวลาที่ฝนตกหนัก แต่ตอนนี้ที่เข้าไปดูไม่มีน้ าท่วมแล้วนะครับจะมี
ก็ซอย 30 เป็นเพราะถนนต่ าจึงอยากจะให้ช่วยเร่งการท าถนนบริเวณนี้ด้วยครับ และมี
แจ้งปากซอย 12 ทางเข้าวัดหนองปลาดุกซ่ึงทางเข้าเริ่มทรุดและชาวบ้านได้เอากรวยมา
ตั้งกันไว้ครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ครับ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.ทัศนวัต  มากระจันทร์  ครับ  ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล ส่วนหนึ่งก่อนครับ เรียนเชิญครับ 
 
นายมนัส  ใจเจน        เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี เมื่อสักครู่ท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย ได้สอบถามผมจะให้ทางท่านรองวรวัฒน์  ได้ก าชับ

ผู้รับเหมาและจะเข้ามาพูดคุยการแก้ปัญหาช่วงสัปดาห์หน้าจะได้มีค าตอบให้กับท่าน 
สท.บุญหลง  สนลอย และท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย  ซึ่งเรื่องนี้ได้พูดคุยกันมาเป็น
ระยะเวลานานพอสมควร และของท่าน สท.ยงยุทธ หลีล้วนฐิติกุล เรื่องฝาท่อผมได้ให้
ทางเลขานุการส่งภาพและข้อมูลให้กับทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว คือมีฝากท่อที่ช ารุด         
ในซอยโพธิ์ เจริญที่ ไหนบ้างที่ต้องได้รับการแก้ไขและในส่วนของท่าน สท.ฐากร                  
นิรุชบวรทัต  เสนอกับสภาและผ่านมาทางผม ขอเรียนให้ทราบว่าช่วงนี้มีพายุและเรา
ได้รับผลกระทบในหลายๆพ้ืนที่ แต่ก็ยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าในพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่นแถว
ปทุมธานี รังสิต อย่างที่ท่านได้ทราบ พ้ืนที่ที่ท่านได้น าเสนอเป็นพ้ืนที่ที่ต่ ากว่าพ้ืนผิว
จราจรหรือพ้ืนผิวทั่วไปจึงท าให้น้ าท่วมทุกปีและส่วนหนึ่งเป็นเพราะฝนตกเป็นระยะ
เวลานานจึงท าให้เกิดน้ าท่วมขังและรอการระบาย เช่น บ้านท่าน สท.ยงยุทธ ท่วมทุกปี
จะรู้ว่ามีการท่วมขังเวลาฝนตก แต่ก็ยังดีกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีน้ าท่วมขังเรียกได้ว่าน้ าท่วมขัง 
แต่ของเราอาจจะเรียกได้ว่ารอการระบาย บางท่านจะเห็นข่าวในกรุงเทพ ท่านผู้ว่า
กรุงเทพมหานคร ที่ลงพ้ืนที่กันถึง 4-5 ทุ่มแต่ในขณะเดียวกันผมไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะ
ตลอดระยะเวลา 1 ปีกว่าที่เราได้ท าโครงการต่างๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซึ่ง
ผมได้พูดคุยกับทางท่าน สท.เดช ทับเณร เรียกได้ว่าปีที่แล้วบริเวณคลอง 2 ฝั่ง ของ
บ้านเรือนประชาชน คลองบางตาลก็ไม่มีน้ าท่วมขังบ้านเรือนประชาชน รวมถึงพ้ืนที่อ่ืนๆ 
จะมีในลักษณะที่ว่า ท่าน สท.ทัศนวัต มากระจันทร์   ได้น าเสนอเมื่อสักครู่ ซอย 30 
ปฏิเสธไม่ได้เลยครับเพราะพ้ืนผิวจราจรเวลาน้ าท่วมขัง ซึ่งถนนมีความกว้างและ            
ความยาวพอสมควรเวลาที่ฝนตกและปริมาณน้ าฝนเยอะจะท าให้เข้าไปในปากซอย 30 
จะท าให้บ้านเรือนมีการท่วมขัง ณ วันนี้เรามีงบประมาณแล้วมีผู้รับจ้างแล้ว อาจจะติด
ในเรื่องของปริมาณฝนที่ยังตกหนัก เลยเป็นอุปสรรค์ในเรื่องของการด าเนินงาน 
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่ง เราได้วางแผนและได้พูดคุยกับทางท่าน
ปลัดเทศบาล ทางผู้อ านวยการกองช่าง ว่าเราจะยกระดับด้านหน้าขึ้นเพ่ือให้เสมอกับ
ฟุตบาทจะท าให้น้ าฝนที่ตกมาจะได้ลงไปในท่อจะไม่เข้ามาในถนนซอย 30 ซึ่งเราก าลัง
แก้ปัญหาไปได้เยอะเลยครับ ในภาพรวมบ้านเรือนประชาชนที่มีพ้ืนที่ลุ่มต่ ามีสภาพความ 
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 เป็นอยู่ที่เรียกได้ว่าไม่มีการถมพ้ืนหรือยกพ้ืน เราจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดท าโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดิน วันนี้ผมได้ไปสอบถามและพูดคุยซึ่ งได้รับค าตอบว่าเป็นประโยชน์                  
และดี เพราะปกติเวลาฝนตกพ้ืนจะชุ่ม พอชาวบ้านที่ได้ท าโครงการกับเราได้มีการจัดท า
ธนาคารน้ าใต้ดินจากปริมาณน้ าท่วมขังที่เคยท่วมขัง 2-3 วัน ท าให้น้ ายุบตัวได้เร็วขึ้น  
สิ่งที่เราได้น าเสนอกับทุกท่าน เราทางคณะผู้บริหารและข้าราชการไม่ได้นิ่งนอนใจ และ
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่น าข้อมูลมาน าเสนอต่อสภาและมาฝากมาถึงผมได้ชี้แจงให้           
ทุกท่านได้ทราบ เมื่อเดือนที่แล้วเราได้น าเครื่องจักรไปก าจัดวัชพืชตามคลองต่างๆ 
บริเวณให้ทางน้ าได้ไหลเวียนได้ดีขึ้นและกรณีที่น ายางรถยนต์ โดยให้บุคลากรงาน
ป้องกันฯไปท าการลอกท่อ ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรใช้เวลากับบุคลากรที่เรามีอยู่และ
ได้ผลดีครับ ตามที่ท่าน สท.ทัศนวัต มากระจันทร์ ได้น าเสนอและน าเรียนในเรื่องปาก
ซอย 12 ผมจะเร่งด าเนินการให้ครับ ซึ่งได้ก าชับไปครั้งหนึ่ งแล้วกับช่างคุมงาน               
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและจะตามให้อีกครั้งครับ  ส่วนเรื่องไฟฟ้าของท่าน 
สท.ณัฐกานต์  ด่านกิตติ  ได้พูดคุยกับทางท่าน สส.อัครเดช  วงพิทักษ์โรจน์  ว่าวันนี้เรา
มีงบประมาณในการเปลี่ยนเมนบริเวณเกาะกลางทั้งหมดแล้ว งบประมาณ 10 ล้านบาท
เร็วๆนี้ น่าจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยและน าเสาไฟที่เกิดอุบัติเหตุจากรถชนที่ช ารุดเสียหาย           
ซึ่งทางกรมทางจะติดตั้งใหม่ ขอให้ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพ่ีน้องประชาชนด้วยครับ 
เพราะส่วนนี้เป็นความรับผิดชอบของทางหลวง แต่เรียกได้ว่าเราอยู่ในท้องถิ่นในพื้นที่เรา
ไม่สารมารถปฏิเสธได้เราพร้อมที่จะด าเนินการและประสานงานให้ ในส่วนของท่าน            
สท.บุญหลง  สนลอย  ทางซอย 25 จะให้ทางท่านผู้อ านวยการกองช่างได้ตอบ ซึ่งซอย 
25 จะน าเรียนในเรื่องของงบประมาณที่เราได้ผ่านสภาไปแล้วการก่อสร้างถนนขึ้นมา
ใหม่และมีการวางท่อซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้วเช่นเดียวกับซอย 30  เร็วๆนี้น่าจะด าเนินการ
ก่อสร้างข้ึนมาใหม่ครับ ขอฝากให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับและเมื่อมีการก่อสร้าง
ผมขอให้ทุกท่านช่วยดูว่าอะไรที่เป็นผลกระทบกับประชาชนอะไรที่เป็นความเดือดร้อน
ท่านต้องช่วยประสาน และในส่วนของท่าน สท.เดช  ทับเณร  ที่ได้ฝากชมเชยในเรื่อง
ของการแก้ปัญหาท่อน้ าที่อาจจะตันจากเศษกิ่งไม้หรือการใช้งานที่เป็นระยะเวลาที่นาน
และได้แก้ไขไปแล้วส่วนต้นไม้ที่ขวางทางผมได้มอบให้ทางรองนิพนธ์ ได้ประสานกับทาง
กองช่างได้ไห้ไปด าเนินการ ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไปด าเนินการแก้ไขด้วยครับ และอีก
เรื่องครับขอประสัมพันธ์ว่าวันนี้เทศบาลฯเรามีการตรวจวัดสายตาเพ่ือจะตัดแว่นให้กับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อวานได้ด าเนินการที่เทศบาลฯ ส่วนวันนี้ที่วัดจันทาราม และในส่วน             
วันที่  27 เราจะมีการมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุที่เทศบาลฯ เวลา  09.00 น.  ขอเชิญ
สมาชิกสภาทุกท่านฯ มาร่วมกันมอบแว่นให้กับผู้สูงอายุด้วยกันครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน นายกมนัส  ใจเจน  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  เชิญครับ 
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นายยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล         เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาทุกท่าน ในความชื่นชมของชาวบ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล อยากจะฝากชี้แจงให้กับผู้บริหารได้รับทราบหลายปีแล้วถนนเส้นหลังโรงเรียนน้ าท่วมทุก

ปีและในปีนี้แม้กระทั่งฝนตกหนักๆก็ไม่ท่วม เนื่องจากฝนตกจะมีพนักงานไปติดเครื่องสูบ
น้ าเพื่อระบายออก จึงท าให้ถนนเส้นนั้นมีการสัญจรได้สะดวกยิ่งข้ึนมีตลาดนัด จันทร์ พุธ 
เสาร์  มีชาวบ้านได้พูดคุยกันว่าปีนี้น้ าไม่ท่วม ต้องขอขอบคุณมายังเทศบาลฯ ท่านนายก 
ผู้บริหาร ฝากชื่นชมในการท างานครั้งนี้ซึ่งเทศบาลฯได้มีการเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
ขอบคุณครับ 

 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.ยงยุทธ  หลีล้วนฐิติกุล  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.เสียง  ผู้ประดิษพงศ์  เชิญครับ 
  
นายเสียง  ผู้ประดิษฐ์พงศ์           เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เรื่องแสงสว่าง  ซอย 31  
สมาชิกสภาเทศบาล ซอยครูสมบูรณ์ จะมีไฟฟ้าช ารุดหลายที่และอยากจะให้เพ่ิมประมาณ 4 จุด เพราะ

บริเวณนั้นเป็นช่วงที่อันตรายและประชาชนใช้เส้นทางนั้นเยอะครับ ประมาณ 4 จุดที่จะ
ขอเพ่ิม ซอย 31 และโรงช้อนด้วยครับที่ทะลุออกคลองชลประทาน ขอความอนุเคราะห์
จากคณะผู้บริหารและท่าน ผอ.กองช่าง วันไหนถ้าจะไปตรวจสอบดูขอให้แจ้งผมและผม
จะไปชี้จุดว่าบริเวณไหนที่น่าจะท าบริเวณไหนที่จะเกิดอันตราย ซอย 31 ครับซอยครู
สมบูรณ์ ขอบคุณครับ 

 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท.เสียง  ผู้ประดิษพงศ์  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.มาโนช  แป้นน้อย  เชิญครับ 
 
นายมาโนช แป้นน้อย             เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ผมขอชมเชยท่านนายกฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล ที่มีการปรับตัวได้เร็วทันสมัยและเข้ากับเหตุการณ์ ผมขอชมเชยครับที่ท่านดู TikTok 

และน ามาปรับใช้ซึ่งร่วมสมัยดีครับและถูกต้องครับท่านมาถูกทางแล้วครับ ขอบคุณครับ 
 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน สท. มาโนช  แป้นน้อย  ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ใดอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน นายกมนัส ใจเจน ได้ชี้แจงและอภิปราย ครับ เชิญครับ 
 
นายมนัส  ใจเจน          เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ท่านจะสังเกต 
นายกเทศมนตรี  ได้ว่าการที่ทุกท่านได้อภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ หลังจากการประชุมผมจะมี

เจ้าหน้าที่จดบันทึกเรื่องราวที่ทุกท่านได้น าเสนอเกี่ยวกับปัญหาหรือความเดือดร้อนของ
พ่ีน้องประชาชน ผมจะให้รายงานและติดตาม และให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องว่าเรื่องใดที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว เรื่องใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และเรื่องใดที่จะต้องใช้งบประมาณก็
ต้องรอในเรื่องแผนเรื่องงบประมาณ เรียกว่าเราให้ความส าคัญและจะรีบด าเนินการ
แก้ไขให้กับทุกท่าน เพราะทุกท่านมีความใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชนและท่านได้น าข้อมูล
จากชาวบ้านที่เดือดร้อนมาช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งสมาชิกสภาฯมีทุกพ้ืนที่ ที่ท่าน              
เป็นตัวแทนและได้น าเรื่องราวเหล่านั้นมาน าเสนอให้กับท่านประธานสภาฯผ่านมาถึงผม 
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   ให้ได้น ามาแก้ไข ซึ่งทุกท่านจะได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องครับที่ได้น าเสนอต่อสภา 
ขอน าเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมจะให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้
น าเสนอในข้อสักถามของท่าน สท.บุญหลง  สนลอย  เรื่องซอย 25 เราได้ท า
งบประมาณแล้ววันนี้ในการด าเนินงานและขั้นตอนถึงไหนแล้วและส่วนในเรื่ องของหิน
คลุกลูกรังที่มีข้อมูลตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้น าเสนอผมจะให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้
แจ้งการด าเนินการให้ทุกท่านได้ทราบ เพราะผมได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณ
ครับ 

 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  และขอเชิญท่าน ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 
 
นายสุรชัย  อุดมวิฑิต         เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาฯ ผมขอตอบข้อสักถาม  ซอย 25      
ผู้อ านวยการกองช่าง ครับซึ่งซอย 25 มีอยู่ 2 โครงการ โครงการแรกเป็นโครงการใหญ่งบประมาณ 5 ล้าน

กว่าบาท อยู่ในระหว่างการจัดจ้าง แต่ที่ท่าน สท.บุญหลง  สนลอย ได้สอบถามมาเป็น
ซอยย่อยที่จะท าเพ่ือจะระบายน้ าส่วนหนึ่งและให้มีพ้ืนที่ส าหรับให้พระสงฆ์เดินผ่านไปได้            
ซึ่งโครงการนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ขั้นตอนในการก่อสร้างผู้รับจ้างได้หยุดพักเป็นช่วงๆ          
และคณะกรรมการได้มีการเชิญมาเพ่ือหารือกันว่าจะท าอย่างไรเพ่ือให้งานเสร็จและ
รวดเร็ว ล่าสุดได้เข้าไปด าเนินการผูกเหล็กและติดตั้งในแบบแล้วและพอดีเจอฝนจึงไม่
สามารถที่จะเทคอนกรีตได้จึงหยุดด าเนินการในช่วงนี้ไปก่อน คาดว่าถ้าหมดฝนรอบนี้ไป
แล้วคงจะเข้าด าเนินการต่อจนแล้วเสร็จครับ และในส่วนของหินคลุกท่านนายกฯได้มอบ
นโยบายมาว่าให้ส ารวจเพ่ิมเติมให้ทั่วเบื้องต้นทางกองช่างได้ส ารวจและได้ท าขออนุมัติ
ตามขั้นตอนไปแล้วนะครับต่อไปจะประสานกับเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือที่จะน าหินคลุกไปลง
ตามจุดต่างๆครับ  ขอบคุณครับ 

 
นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน์ ขอบคุณท่าน ผู้อ านวยการกองช่าง ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล   
   ช่วงฝนนี้เหนื่อยหน่อยนะครับขอฝากท่านสมาชิกฯช่วยลงพ้ืนที่ ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไป

ช่วยกันท าและไปช่วยกันดูให้ก าลังเจ้าหน้าที่ของเราบ้างนะครับ เช่น เมื่อวานงาน
ป้องกันฯ งานไฟฟ้าและหลายกองงานที่ไปช่วยกันครับ 

 

   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
   เรียนเชิญครับ 
 

  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกฯ  หัวหน้าส่วนราชการฯ  และประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ในวันนี้
ท าให้การประชุมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดี   บัดนี้การประชุมได้
ด าเนินการจนครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว   ขอปิดการประชุม 

 
********************************** 

เลิกประชุม   12.15  น. 
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(ลงชื่อ)                                 ผู้จดรายงานการประชุม    (ลงชื่อ)                            เลขานุการสภาเทศบาล 
         (นางสาวฉัตรลดา  สินธพ)                  (นายมนัส  รักดี) 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2565  (วันที่  9  กันยายน  2565)  แล้ว 

 
 
(ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการ  
         (นางสาวณัฐกานต์  ด่านกิตติ)  
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ                                   กรรมการ             (ลงชื่อ)                                กรรมการ/เลขานุการ 
            (นายจิรายุส  สมจินดา)              (นายทัศนวัต  มากระจันทร์) 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกระจับ ได้รับรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  3  
ประจ าปี พ.ศ.  2565   
เมื่อวันที่...................................... เวลา ...................... น. 
 
 
 
 
         (นายพรเทพ  นิมิตนิวัฒน์) 
    ประธานสภาเทศบาลต าบลกระจับ 
 
 
 


